

ที่ 1163/68

24 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
เรียน คู่ค้าของบริษัทฯ

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส รวมทั้งภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถพึ่งพองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ จึงต้องได้รับความร่วมมือ และการร่วมพลังจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อขับเคลื่อนหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และ โปร่งใสได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมในการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

บริษัทฯ จึงขอเชิญคู่ค้าและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่อันจะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้องค์กรมีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับสินบน และการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเอาผิดทั้งผู้ให้และองค์กรที่ให้สินบน เป็นต้น

โดยองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางดังนี้

1. <https://www.thai-cac.com>
2. โทรศัพท์ (66) 2955 1155 ต่อ 313
3. CAC LINE QR CODE



กรณีที่ท่านพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรม หรือ พฤติกรรมใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการติดต่อการค้ากับบริษัทฯ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ E-Mail Address : [AC\\_Chairman@lannar.com](mailto:AC_Chairman@lannar.com) ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะได้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดและไม่เปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือและการสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร